



21 มกราคม 2558 หน้า 3

## บทบรรณาธิการ

### สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องเร่งแก้

ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ที่ผ่านมามีการขยายตัวประมาณร้อยละ 0.5-0.8 เมื่อเทียบกับปี 2556 คิดเป็นยอดรวมของรายได้ประชาชาติประมาณ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐถือว่าสถานะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยใกล้เคียงอยู่ในมาตรฐานเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วเข้าไปทุกที

**นิตยสารเศรษฐกิจชั้นนำของโลกอย่างฟอร์บส์** และฟอร์จูนได้เคยวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยที่มีลักษณะเป็นอันดับของกลุ่มประเทศอาเซียนว่าไทยมีนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีระดับ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเกือบ 20 ตระกูลคาดว่าปี 2558 จำนวนคนที่มีฐานะร่ำรวยระดับพันล้านเยนเยนยูเอสดอลลาร์น่าจะมีมากกว่า 20 ตระกูล

**ตระกูลมหาเศรษฐีชาวไทยสามารถมีบ้านพัก** ที่หรูหราในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่น้อย 30 ตระกูล แต่ปัญหาที่รัฐบาลไทยยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องเผชิญในปี 2558 คือราคาพืชผลทางการเกษตรที่รัฐไม่สามารถให้การอุดหนุนได้เช่นเดียวกับในสมัยรัฐบาลระบอบทักษิณ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในปี 2557 ก็สามารถส่งข้าวเจ้าออกไปขายในต่างประเทศได้มากกว่า 10.4 ล้านตัน

**สืบเนื่องจากนโยบายรับซื้อข้าวเปลือกทุกเมล็ด** ในราคาสูงของรัฐบาลในอดีตทำให้ไทยมีสต็อกข้าวเปลือกคงค้างอยู่เป็นปริมาณมากกว่า 15 ล้านตัน เหตุผลหนึ่ง

ก็คือมีขบวนการขนเอาข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายกับรัฐบาลในปี 2555-56 ยังผลให้รัฐบาลต้องเสียเงินไปมากถึง 1 ล้านล้านบาท

**ผลผลิตที่สำคัญอีกชนิดที่ราคาตกคือยางพารา** ซึ่งเป็นปัญหาที่มากเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบที่ตกลงมาเหลือบาร์เรลละ 45-48 เหรียญสหรัฐ トラบิดที่น้ำมันมีราคาต่ำราคายางพาราก็จะต่ำตามไปด้วย รัฐบาลต้องแก้ปัญหารายได้ของชาติจากกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มากขึ้นซึ่งจุดนี้ไทยได้เปรียบเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากในเรื่องของการที่คนไทยมีเซอร์วิสมาดีดีกว่าเพื่อนบ้าน

**การที่น้ำมันดิบมีราคาในตลาดโลกลดลงมาก** เช่นนี้จะมีผลให้อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในฐานะได้เปรียบคู่แข่งประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะหลั่งไหลเข้าไทยถึง 30 ล้านคนในปี 2558 เพราะค่าครองชีพของไทยต่ำกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์

**จุดแข็งที่เห็นเด่นชัดของประเทศไทยที่เห็นมานาน** หลายปีคือการเป็นอันดับด้านการสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าวงการแพทย์ของไทยมีฝีมือมากในการรักษาคนไข้ คณะแพทย์ของไทยมีความชำนาญงานซึ่งเห็นได้จากมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและเอเชียใต้เดินทางมาเข้ามารักษาพยาบาลในไทยปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนหลายแสนคนทำให้ธุรกิจด้านโรงพยาบาลเอกชนของไทยได้รับกำไรอย่างมหาศาล

**สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องเร่งดำเนินการคือการลงทุน** ในโครงการขนาดใหญ่ทางการคมนาคมขนส่งที่ไทยยังต้องอยู่โดยเฉพาะปัญหาที่ทำอากาศยานระหว่างชาติที่สุวรรณภูมิและดอนเมือง ถ้าแก้ไขได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ

21 มกราคม 2558 หน้า 7

## เอกชนซีเก็บสต็อกยางแทนรัฐ‘ลำบาก’

ผู้ประกอบการยางซีมาตรการดึงเอกชนรับซื้อยางแทนภาครัฐ หวังพยุงไม่ให้ราคาคงต่ำ 1 ปี ทำได้ยาก ระบุไม่มีโกดังเก็บสต็อกยาง เสนอ 2 แนวทางแก้ปัญหาแทน

นายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า จากการที่นายปิ๊ดพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญภาคเอกชนผู้ส่งออกยางพาราเข้าหารือเพื่อขอความร่วมมือจากเอกชนให้รับซื้อยางพาราพุงไม่ให้ราคาคงต่ำ และสต็อกกับยางพาราแทนรัฐบาลประมาณ 1 ปี เพราะเชื่อว่าอีกประมาณ 1 ปี ราคายางพาราจะปรับตัวดีขึ้น โดยภาครัฐให้เวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้เอกชนไปหาซื้อสรุปถึงมาตรการที่จะร่วมกับรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพุงราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำไปกว่าที่เป็นอยู่

ตั้งนั้นในวันที่ 23 ม.ค.นี้ ทางสมาคมจะหารือกับสมาชิก เพื่อตรวจสอบโกดัง ที่จะเก็บสต็อกยางพารา หากจะช่วยรัฐบาลซื้อจะมีโกดังเก็บมากน้อยเพียงใด ส่วนการไล่ซื้อเก็บยางพาราในระดับราคาเท่าไรนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนด เบื้องต้นคาดว่าแนวทางที่เอกชนช่วยซื้อยางพาราเก็บระยะเวลา 1 ปี คงเป็นไปได้ยาก เพราะการสต็อกยางพาราถือเป็นความเสี่ยงยิ่งสต็อกนานยิ่งเสี่ยงมาก รัฐบาลยังไม่ได้ระบุความร่วมมือในฝั่งรัฐบาลว่าให้เอกชนซื้อยางพาราเก็บ 1 ปี จะใช้เงินที่ไหน โกดังที่เก็บสต็อกเป็นของใคร เพราะภาคเอกชนมีโกดังเก็บยางพาราในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะสต็อกยางพาราเป็นปี

ส่วนแนวทางที่สามารถทำได้มี 2 แนวทาง หากรัฐบาลอนุมัติและหาทางช่วยภาคเอกชน 1. ให้เอกชนช่วยซื้อยางพาราในราคาที่รัฐบาล

กำหนดเพื่อขึ้นน้ำตลาด แล้วมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันเบอร์ 3 และเบอร์ 4 ขายต่อให้กับองค์การสวนยาง(อสย.) 2. ให้รัฐบาลเร่งรัดการปล่อยเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ตามที่กรม.ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะหลัง ครม.อนุมัติวงเงินกู้แล้วจนถึงวันนี้กว่า 4 เดือนแล้ว ยังไม่มีการปล่อยกู้แต่อย่างใด

“ความร่วมมือที่เอกชนจะให้กับรัฐบาลได้ เบื้องต้น ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนคือการเป็นมือไม้ให้ทางการซื้อผลิตและขายให้อสย. รัฐบาลกำหนดราคารับซื้อจากเกษตรกรที่ 55 บาทต่อกิโลกรัม เอกชนเป็นมือไม้ให้รัฐบาลซื้อมาผลิตส่งขายให้อสย.ในราคา 60 บาทต่อกิโลกรัมถือว่าได้ทุกฝ่าย ชาวสวนได้ยางราคาสูงขึ้น เอกชนเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลได้ รัฐบาลถือว่าช่วยอุตสาหกรรมยางทั้งระบบไม่ให้ราคาคงต่ำ”

นายหลักชัย กล่าวว่ายางพาราลดลง



หลักชัย กิตติพล

มามากแล้วตั้งแต่ราคาแตะ 200 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้เหลือราคาที่ 40 บาท หากราคาน้ำมันลดลงอีกเชื่อว่าราคายางพาราคงไม่ตกต่ำไปกว่าที่เป็นอยู่ ในอนาคตเชื่อว่า ราคายางพาราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่ เพราะราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดลงไปแล้ว ส่วนการส่งออกปี 2557 ปริมาณคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับมูลค่าส่งออกน่าจะลดลงประมาณ 20% จากราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมา



21 มกราคม 2558 หน้า 6



**ยื่นเหนือ 60 บาท :**  
ตลาดกลางยางพารา  
จ.ยะลา ซื้อยางแผ่น  
รมควันชั้น 1 ในราคา  
กก.ละ 62 บาท ตาม  
นโยบายของรัฐบาลใน  
การผลักดันราคาให้ขึ้น  
มาเกินเหนือ 60 บาทต่อ  
กก. ในขณะที่เกษตรกร  
ชาวสวนยางต้องการ  
ราคา 80 บาทต่อกก.  
ที่เป็นราคาเหมาะสม



21 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

# 'บิกตู' รับกระตุ่นศก. เหลว-ล้งลุย อุ้มรากหญ้า

## เพิ่มรายได้ 15 ล้านคนจน เคาะงบ'59อัด 2.7 ล้านล.

'บิกตู' หัวโต๊ะประชุมร่วม 'กรม.-คสช.' ทิมเศรษฐกิจ  
ชี้เกษตรกร 15 ล้านคน ไม่ได้ประโยชน์มาตรการรัฐ  
นายกฯ จี้เร่งดูแลรายได้ เคาะจัดงบปี'59 วงเงิน 2.72  
ล้านล้าน (อ่านต่อหน้า 6)

### ต่อจากหน้า 1

### อุ้มรากหญ้า

#### ประยุทธ์ ฤกษ์ยาวกว่า 7 ชม.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี (กรม.-คสช.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผู้เข้าร่วมฝ่าย คสช. อาทิ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ภายหลังการหารือซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง พล.อ.ประยุทธ์แถลงว่า เป็นการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ในประเด็นที่ยังล่าช้า จากนั้นจึงเข้าสู่การประชุม ครม. หลังจากนั้นได้มีการประชุม กรม.เศรษฐกิจ เพื่อดูว่าจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มีการหารือการจัดการเรื่องข้าวในสต็อกให้ได้ โดยที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อราคาข้าวในท้องตลาด โดยอาจจะมีการขายให้กับคนที่มีความจำเป็นบ้าง แต่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าว อีกทั้งมีการหารือในการแก้ไขปัญหาทางพารา ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งนำไปทำถนนจำนวนหนึ่ง และสามารถนำมาทำยางรถยนต์หรือวัสดุสนามกีฬาให้โรงเรียนต่างๆ หากเริ่มตรงนี้จะทำให้สามารถนำยางในสต็อกออกมาใช้ได้ และจะไม่ทำให้ยางในท้องตลาดเสียหาย

#### พร้อมหาทางออกสัมปทานปิโตรฯ

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงแนวทางการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ว่า ในที่ประชุม กรม.เศรษฐกิจได้คุยกันแล้ว ในเรื่องการหาแนวทางปฏิบัติ โดยจะหาทางออกให้ดีที่สุด เมื่อถามว่า ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มีผลทำให้เกิดความชัดเจน แต่อย่าเอามาปนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคง เพราะมีความจำเป็นต้องหาพลังงาน แต่จะหาเมื่อไร อย่างไร ซึ่งจะต้องใช้เวลาลงทุนอีก 5-6 ปี ไม่ใช่จะพูดเจาะได้ในวันนี้ หากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนและเสนอแนวทางมาอีก 4-5 เดือน ก็จะเริ่มกระบวนการต่างๆ ได้ ไม่ใช่จะทำได้เลยทันที ตอนนี้ยังมีเวลาทำความเข้าใจกันอีก

"ผมฟังข้อมูลทุกส่วน วันนี้เรื่องสัมปทานเขาเปิดไปแล้ว โดยให้บริษัทที่สนใจสมัครเข้ามา และระบุว่าชอบแนวทางแบบไหน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ถ้าเราเสนอแบบนี้จะมีใครสนใจหรือไม่ ระหว่างสัมปทานกับแบ่งปันผลผลิต (เพอเลสซี) หากเขาไม่เอาระบบเพอเลสซี จะขอเป็นสัมปทานก็ต้องมาเคลียร์ สัมปทานที่ว่ามันได้รับประโยชน์อย่างพอเพียงหรือไม่ อะไรทำได้ไม่ได้ ก็ค่อยว่ากัน อย่าไปทะเลาะกันอีกเลย" นายกรัฐมนตรีกล่าว

#### จี้ดูแลรายได้เกษตรกร

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมร่วม กรม.-คสช. พล.อ.ประยุทธ์ได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทั้ง คสช. และ กรม.อาทิม.ร.ว.ป.ปริดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา คสช. ซึ่งทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ภาพรวมเศรษฐกิจมีผลดีต่อผู้มีรายได้ระดับกลางและระดับสูง แต่ผู้มีรายได้ระดับต่ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จำนวนประมาณ 15 ล้านคน กลับไม่ได้รับประโยชน์



21 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

จากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าพร้อมใช้อำนาจที่มีอยู่ทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินมาตรการต่างๆ ช่วยดันรายได้เศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ช่วยกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ดีขึ้น เพราะจากแรงงานในระบบ 40 ล้านคน เป็นกลุ่มราชการและพนักงานบริษัทจำนวนรวมกัน 15 ล้านคน และกลุ่มธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ 10 ล้านคน ส่วนเกษตรกรที่มีถึง 15 ล้านคน กลับไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาลเต็มที่ ทั้งจากการเดินทางโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การลงทุนของภาครัฐ

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาทรได้เสนอ 6 แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ในที่ประชุมร่วม เพื่อให้เศรษฐกิจเดินทางได้ตามเป้าหมาย อาทิ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุน งบกันเหลือมี งบกระตุ้นเศรษฐกิจจากงบไทยเข้มแข็ง และงบกลางทุกไตรมาส

### มีอบจี้'บึก'ชะลอสัมปทาน

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สหพันธ์องค์กรผู้บริหาร และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน ประมาณ 20 คน นำโดย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นักวิชาการอิสระ และอดีตโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงาน และทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1.ให้ชะลอการเปิดสัมปทาน 2.ให้รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจปริมาณปิโตรเลียมเบื้องต้น ก่อนให้สิทธิกับบริษัทเอกชน 3.ให้ปฏิรูปการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้วยการสั่งให้มีการศึกษาที่เป็นอิสระ เพื่อออกกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมฉบับใหม่ กำหนดให้ใช้ระบบการให้สิทธิและสำรวจปิโตรเลียมด้วยระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบสัมปทาน เช่น ระบบแบ่งปันผลผลิต เป็นต้น

### 23ม.ค.แฉข้อมูลถูกบิดเบือน

ม.ล.กรกสิวัฒน์กล่าวว่า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 จะมีผลผูกพันต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นระยะเวลายาวนานถึง 39 ปี ทำให้ประเทศไม่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการปิโตรเลียมที่ดีได้ รัฐมีความเสียเปรียบในเรื่องข้อมูลปริมาณปิโตรเลียมของรัฐ เพราะไม่ได้ทำการสำรวจก่อน จึงทำให้รัฐมีข้อมูลน้อยขาดอำนาจในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ขาดความโปร่งใส ไม่สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมที่ดียิ่งขึ้นได้ การผลิตปิโตรเลียมที่ดีกว่าอีกทั้งการให้สิทธิสัมปทานของไทยที่ใช้หลักการให้คะแนนตามดุลพินิจของคณะกรรมการปิโตรเลียม ไม่ใช่หลักการประมูลที่แท้จริง ขาดหลักความโปร่งใส ไม่เปิดเผยอดีตสาธารณชน อันจะส่งผลให้รัฐไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น วันที่ 23 มกราคม ทางกลุ่มจะเปิดเผยอดีตหลักฐานข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ได้รับทราบที่อาคารเอสทีทาวเวอร์

### 'ปานเทพ'ชูอย่าตระบัดสัตย์

เมื่อถามว่า หากรัฐบาลยังเดินทางเปิดสัมปทานปิโตรเลียมต่อไปจะอย่างไร นายปานเทพกล่าวว่า เท่ากับนายกษัตริย์ค้ำพิสดารเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นผู้ตั้งสภาพัฒนาการ (สพช.) ขึ้นมา ล้วนจาจะพึงเสียงและทำตามมติของ สพช. นายกษัตริย์ค้ำพิสดารจะบวการของ สพช. มีการรับฟังเสียงของประชาชนแล้วทั่วประเทศ จึงเป็นสาเหตุให้ สพช.ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 หากรัฐบาลยังดำเนินการต่อไป เท่ากับว่ารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชน

### ทรมาน'ไทยแลนด์3พลัง'

ขณะที่นายไกรฤกษ์ นิลคุหา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและอดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ซึ่งจะใช้ระบบสัมปทานไทยแลนด์ 3 พลัง ว่า ระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วสำหรับรูปแบบสัมปทานของประเทศไทยที่ใช้ระบบไทยแลนด์ 3 ตั้งแต่ปี 2514 โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราผลประโยชน์ส่งเข้ารัฐเพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเอกชนผลิตได้ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด อีกทั้งยังไม่มีความแตกต่างจากระบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) ที่สภาพัฒนาการแห่งชาติด้านพลังงาน (สพช.) เสนอ

นายไกรฤกษ์กล่าวว่า ระบบพีเอสซีในไทยยังต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กฎหมาย การเก็บภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ การกำหนดราคาซื้อขายปิโตรเลียมระหว่างรัฐและเอกชน และความเป็นเจ้าของปิโตรเลียม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและอาจส่งผลให้การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมของไทยรอบใหม่ล่าช้าออกไปอีก จากที่ล่าช้ามาแล้วกว่า 5 ปี และจะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก และเกิดความเสียหายด้านพลังงานแก่ประเทศ

### กกพ.จ่อลดค่าเอฟที10สตางค์

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ แจ้งว่าในการพิจารณาปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง ในช่วงรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ล่าสุด กกพ.เห็นควรให้เรียกเก็บในอัตรา 58.96 สตางค์ต่อหน่วย ปรับลดลงจากเดิม 10.04 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมา ค่าเอฟทีอยู่ที่ 69 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าไฟลดลงมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงด้วย แต่จะลดลงเล็กน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกด้วย หากราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้ค่าเอฟทีงวดที่เหลืออีก 2 งวดปรับตัวลดลงแน่นอน

### จัดงบปี59วงเงิน2.7ล้านล้าน

ร.อ.น.พ.ยงยุทธกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีงบประมาณ 2558 แบ่งเป็น งบรายจ่ายประจำ 2,100,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% รายจ่ายเพื่อขาดใช้เงินคงคลัง 13,536 ล้านบาท ลดลง 67.7% รายจ่ายลงทุนจำนวน 5.44 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 62,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2559 จะขาดดุลงบประมาณราว 3.9 แสนล้านบาท โดยสำนักงบประมาณคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงปี 2559 ขยายตัว 3.7-4.7% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.1-2.1% โดยประมาณการรายได้รัฐบาลใน

## 21 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

จากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าพร้อมใช้อำนาจที่มีอยู่ทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินมาตรการต่างๆ ช่วยดันรายได้เศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ช่วยกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ดีขึ้น เพราะจากแรงงานในระบบ 40 ล้านคน เป็นกลุ่มราชการและพนักงานบริษัทจำนวนรวมกัน 15 ล้านคน และกลุ่มธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ 10 ล้านคน ส่วนเกษตรกรที่มีถึง 15 ล้านคน กลับไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาลเต็มที่ ทั้งจากการเดินทางโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การลงทุนของภาครัฐ

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาทรได้เสนอ 6 แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ในที่ประชุมร่วม เพื่อให้เศรษฐกิจเดินทางได้ตามเป้าหมาย อาทิ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุน งบกันเหลือมี งบกระตุ้นเศรษฐกิจจากงบไทยเข้มแข็ง และงบกลางทุกไตรมาส

### มีอบจี้'บึก'ชะลอสัมปทาน

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สหพันธ์องค์กรผู้บริหาร และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน ประมาณ 20 คน นำโดย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นักวิชาการอิสระ และอดีตโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1.ให้ชะลอการเปิดสัมปทาน 2.ให้รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจปริมาณปิโตรเลียมเบื้องต้น ก่อนให้สิทธิกับบริษัทเอกชน 3.ให้ปฏิรูปการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้วยการสั่งให้มีการศึกษาที่เป็นอิสระ เพื่อออกกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมฉบับใหม่ กำหนดให้ใช้ระบบการให้สิทธิและสำรวจปิโตรเลียมด้วยระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบสัมปทาน เช่น ระบบแบ่งปันผลผลิต เป็นต้น

### 23ม.ค.แฉข้อมูลถูกบิดเบือน

ม.ล.กรกสิวัฒน์กล่าวว่า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 จะมีผลผูกพันต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นระยะเวลายาวนานถึง 39 ปี ทำให้ประเทศไม่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการปิโตรเลียมที่ดีได้ รัฐมีความเสียเปรียบในเรื่องข้อมูลปริมาณปิโตรเลียมของรัฐ เพราะไม่ได้ทำการสำรวจก่อน จึงทำให้รัฐมีข้อมูลน้อยขาดอำนาจในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ขาดความโปร่งใส ไม่สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมที่ดียิ่งขึ้นได้ การผลิตปิโตรเลียมที่ดีกว่าอีกทั้งการให้สิทธิสัมปทานของไทยที่ใช้หลักการให้คะแนนตามดุลพินิจของคณะกรรมการปิโตรเลียม ไม่ใช่หลักการประมูลที่แท้จริง ขาดหลักความโปร่งใส ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน อันจะส่งผลให้รัฐไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น วันที่ 23 มกราคม ทางกลุ่มจะเปิดเผยเอกสารหลักฐานข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ได้รับทราบที่อาคารเอสทีทาวเวอร์

### 'ปานเทพ'ชู่อย่าตระบัดสัตย์

เมื่อถามว่า หากรัฐบาลยังเดินทางเปิดสัมปทานปิโตรเลียมต่อไปจะอย่างไร นายปานเทพกล่าวว่า เท่ากับนายกษัตริย์คำพูดตนเองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นผู้ตั้งสภาพัฒนาการ (สพช.) ขึ้นมา ล้วนจาจะฟังเสียงและทำตามมติของ สพช. นายกษัตริย์คำกล่าวว่าการขอ สพช. มีการรับฟังเสียงของประชาชนแล้วทั่วประเทศ จึงเป็นสาเหตุให้ สพช.ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 หากรัฐบาลยังดำเนินการต่อไป เท่ากับว่ารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชน

### ทมน'ไทยแลนด์3พลัง'

ขณะที่นายไกรฤกษ์ นิลคุหา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและอดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ซึ่งจะใช้ระบบสัมปทานไทยแลนด์ 3 พลัง ว่า ระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วสำหรับรูปแบบสัมปทานของประเทศไทยที่ใช้ระบบไทยแลนด์ 3 ตั้งแต่ปี 2514 โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราผลประโยชน์ส่งเข้ารัฐเพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเอกชนผลิตได้ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด อีกทั้งยังไม่มีความแตกต่างจากระบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) ที่สภาพัฒนาการแห่งชาติด้านพลังงาน (สพช.) เสนอ

นายไกรฤกษ์กล่าวว่า ระบบพีเอสซีในไทยยังต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กฎหมาย การเก็บภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ การกำหนดราคาซื้อขายปิโตรเลียมระหว่างรัฐและเอกชน และความเป็นเจ้าของปิโตรเลียม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและอาจส่งผลให้การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมของไทยรอบใหม่ล่าช้าออกไปอีก จากที่ล่าช้ามาแล้วกว่า 5 ปี และจะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก และเกิดความเสียหายด้านพลังงานแก่ประเทศ

### กกพ.จ่อลดค่าเอฟที10สตางค์

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ แจ้งว่าในการพิจารณาปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง ในช่วงรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ล่าสุด กกพ.เห็นควรให้เรียกเก็บในอัตรา 58.96 สตางค์ต่อหน่วย ปรับลดลงจากเดิม 10.04 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมา ค่าเอฟทีอยู่ที่ 69 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าไฟลดลงมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงด้วย แต่จะลดลงเล็กน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกด้วย หากราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้ค่าเอฟทีงวดที่เหลือนอีก 2 งวดปรับตัวลดลงแน่นอน

### จัดงบปี59วงเงิน2.7ล้านล้าน

ร.อ.น.พ.ยงยุทธกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีงบประมาณ 2558 แบ่งเป็น งบรายจ่ายประจำ 2,100,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% รายจ่ายเพื่อขาดใช้เงินคงคลัง 13,536 ล้านบาท ลดลง 67.7% รายจ่ายลงทุนจำนวน 5.44 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 62,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2559 จะขาดดุลงบประมาณราว 3.9 แสนล้านบาท โดยสำนักงบประมาณคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงปี 2559 ขยายตัว 3.7-4.7% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.1-2.1% โดยประมาณการรายได้รัฐบาลใน

21 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (4)

## สงขลาร้องนายกลางแก้ยาง

ด้านปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ยังคงสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ที่มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กว่า 20 คน นำโดยนายปรีชา สุขเกษม นายกองบังคับการรามมาก ที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือ

ถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อทวงถามและเร่งรัดมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

นายปรีชา กล่าวว่า ได้ยื่นข้อเรียกร้องเสนอต่อนายภาให้แก่วิกฤตราคายางด้วยตัวเอง ให้ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 85 บาท และน้ำยางสดกิโลกรัมละ 75 บาท และมีคำสั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบสต็อกยางพารา เพราะอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตราคายางพารา และให้ทบทวนโครงการ มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ เพราะไม่สามารถแก้ไขให้ราคายางขยับขึ้นได้ และให้ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

นายปรีชา กล่าวว่า หากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจะยกระดับการร้องทุกข์ โดยการประสานกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ยกระดับจากผู้ร่วมร้องทุกจากตำบลละ 1 คน เป็นหมู่บ้านละ 1 คน และครัวเรือนละ 1 คน ตามลำดับ

## รพ.วอนเอกชนช่วยซื้อเก็บ

นายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยว่า นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เรียกภาคเอกชนผู้ส่งออกยางพาราเข้าหารือ เพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อยางพาราเพื่อพยุงราคา และเก็บสต็อกยางพาราแทนรัฐบาลประมาณ 1 ปี โดยภาครัฐจะรอฟังคำตอบจากเอกชนภายใน 1 สัปดาห์ ดังนั้น ในวันที่ 23 มกราคม สมาคมจะหารือกับสมาชิกเพื่อตรวจสอบโกดังที่จะเก็บสต็อกยางพารา หากจะช่วยให้รัฐบาลซื้อยางพารา จะมีโกดังเก็บมากน้อยเพียงใด

นายหลักชัยกล่าวว่า ส่วนการไล่ซื้อเก็บยางพาราในระดับราคาใดนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้

กำหนด แต่การให้เอกชนเก็บสต็อก 1 ปีคงเป็นไปได้ยาก เพราะถือเป็นความเสี่ยง ยิ่งสต็อกนานยิ่งเสี่ยงมาก และรัฐบาลก็ยังไม่ได้ระบุตัวว่าจะให้ความช่วยเหลือเอกชนอย่างไร อย่างไรก็ตาม แนวทางที่สามารถทำได้มี 2 แนวทาง หากรัฐบาลอนุมัติและหาทางช่วยภาคเอกชน คือ 1.ให้เอกชนช่วยซื้อยางพาราในราคาที่รัฐบาลกำหนดเพื่อชื้อนำตลาด แล้วมาผลิตเป็นยางแผ่นรม เบอร์ 3 และเบอร์ 4 ขายต่อให้กับองค์การสวนยาง (อสนย.) 2.ให้รัฐบาลเร่งรัดการปล่อยเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะหลัง ครม.อนุมัติเงินกู้จนถึงปัจจุบันถือว่า 4 เดือนกว่าแล้ว ยังไม่มีการปล่อยกู้แต่อย่างใด

## ดึงไทยสะดุดศูนย์กลางการค้า

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงแนวคิดของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าชายของอาเซียน ซึ่งควรจะเป็นศูนย์กลางในทุกด้าน ทั้งการค้าชาย การผลิต การจำหน่าย การกระจายสินค้า และการให้บริการ จะทำให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่อยากให้พิจารณาว่าการที่จะเป็นศูนย์กลางได้ จะต้องได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

“ปัจจุบันไทยยังมีปัญหาสถานะการเมือง ทำให้หลายประเทศไม่ยอมรับ เช่น ประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และสหรัฐยังไม่ยอมส่งทูตมาประจำประเทศไทย เป็นการแสดงการไม่ยอมรับอย่างชัดเจน ดังนั้น ไทยต้องเร่งแก้ปัญหาการไม่ยอมรับนี้ ด้วยการเร่งเข้าสู่ระบบประชาชาติโดยขอเตือนไปยังรัฐบาลด้วยว่าการที่ไทยถูกตัดจีเอสพี นอกจากทำให้การส่งออกลดลง การลงทุนต่างประเทศลดลง จะทำให้การส่งออกในอนาคตของไทยลดลงด้วย จะเป็นอุปสรรคที่ไทยจะพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศลดลงหมายถึงไทยเริ่มสูญเสียการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพราะหากต่างประเทศเห็นไทยเป็นศูนย์กลางจริง การลงทุนจากต่างประเทศต้องเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตและกระจายสินค้าในภูมิภาคนี้” นายพิชัยกล่าว



21 มกราคม 2558 หน้า 14





เยือนตรัง...สมศักดิ์ ประวิสุทธิ์ เหมทานนท์ ผวจ.ตรัง ให้การต้อนรับ Mr.Zhang Jinxiong กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือด้านการลงทุน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และการท่องเที่ยว ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อเร็วๆ นี้





ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 7 แสน ก.ก. ราคาคงที่

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 20 มกราคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 7 แสน ก.ก. ราคาคงที่

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 20 มกราคม 2558 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 58.10 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 45.49 บาท / ราคาขายท้องถิ่น กิโลกรัมละ 45.90 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชื้น 1-3 กิโลกรัมละ 62.70 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชื้น 4 กิโลกรัมละ 50.55 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชื้น 5 กิโลกรัมละ 48.62 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 48.62 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 43.52 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 755,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ต่อ กก. ยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน ราคาคงที่ ส่วนยางความชื้น ลดลง 40 สตางค์ ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช วันนี้ แบ่งเป็นยางแผ่นดิบจำนวน 155 ตัน และยางแผ่นรมควัน 600 ตัน ราคาขายได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการบริโภคของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกทั้ง รายได้ประชาชาติเบื้องต้นของจีนสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ราคาขาย ยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ยังคงชะลอตัว เนื่องจากสหภาพยุโรปยังไม่ฟื้นตัว และส่งสัญญาณว่าอาจตกต่ำอีกหลายปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 93


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



## หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง คาดภัยแล้งปีนี้ไม่รุนแรง เอื้อยางพาราให้ผลผลิต

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 20 มกราคม 2558

นายวุฒิชัย สกาวสุวรรณ หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรังปีนี้ไม่น่าจะรุนแรง เนื่องจากช่วงต้นปีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นดินสะสมความชื้นไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ตลอดทั้งปี 2557 เกษตรกรชาวสวนทำการกรีดยางพาราได้น้อยมาก หรือ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10 วันเท่านั้นที่สามารถกรีดยางได้ เนื่องจากมีอุปสรรคจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปกติในช่วงต้นปี ส่วนใหญ่พื้นที่จังหวัดตรังจะไม่มีฝน จึงก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ทำให้เกษตรกรต้องงดการกรีดยางพาราในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย แต่สำหรับปีนี้ (พ.ศ. 2558) หากยังคงมีฝนตกกระจายแบบนี้ไปเรื่อยๆ เกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องงดกรีดยางในช่วงที่ยางผลัดใบ และถึงแม้ว่าจะมีฝนตกอยู่บ้างในต้นปี แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ตกมากเหมือนปีที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 172

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>